



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
12 กุมภาพันธ์ 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคไวรัสโคโรนา 19

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, nationweekend, cm108, mthai, ผจก.ออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์, thebangkokinsight

-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงว่า ไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 33 ราย แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านแล้ว 10 ราย และมีผู้ที่หายดีเพิ่มอีก 1 ราย ผู้ป่วยอายุ 70 ปี ที่มีวัณโรคร่วมด้วย อาการทรุดตัว ส่วนกรณีเรือเอ็มเอส เวสเตอร์ดัม ขอเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ได้ประสานการทำเรือฯ และกรมเจ้าท่า โดย สธ.จะประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 23 กำหนดให้มีคณะกรรมการประจำช่องทางเข้าออก ซึ่งกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และ สร.ที่ 6 ชลบุรี ได้ลงพื้นที่ซักซ้อมแนวทางกับคณะกรรมการประจำช่องทางเข้าออกแล้ว เบื้องต้น รมว.สธ. และรมว.คมนาคม ยืนยันว่ายังไม่ได้อนุญาตให้เรือเข้าเทียบท่าแต่อย่างใด

-นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ผู้ป่วยที่รพ.ราชวิถี และสถาบันทรวงอก 7 คน ทุกคนอาการดีขึ้นตามลำดับ เตรียมออกจากรพ. 1-2 รายเร็วๆ นี้ ขณะนี้กรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันบำราศนราดูร รพ.เอกชน รพ.ในกทม. รวมถึงรพ.ในต่างจังหวัด ได้เตรียมห้องแยกโรคเพื่อรองรับสถานการณ์หากมีการระบาดเพิ่มขึ้น ยืนยันเตรียมความพร้อมยังเต็มที่

-ผอ.องค์การเภสัชกรรม เผย หน้ากากอนามัยที่จำหน่ายเป็นของผลิตใหม่ และขายราคาทุนตามนโยบายรองนายกฯ และ รมว.สธ. ชั้นละ 1 บาท มี 5 ล้านชิ้น โดยร้านขายยาอก. 8 สาขา แบ่งจำหน่าย 2 รอบ เวลา 08.00 น. และ 12.00น. จำกัดคนละไม่เกิน 10 ชิ้น

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เปิดตัวนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อรับมือกับโรคและภัยพิบัติจากสารเคมีหรือแก๊มอันตรายได้แก่ 1.หุ่นยนต์แพทย์อัจฉริยะ Doctosight สำหรับการวินิจฉัยและรักษาผ่านระบบ Telemedicine ช่วยให้ไม่ต้องเข้าใกล้หรือสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 2.ถุงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยป้องกันเชื้อโรคและสารเคมี มอบให้กับทหารอากาศนำไปทดสอบ และ 3.ระบบ AI คัดกรองข่าวปลอมเรื่องการระบาดของไวรัสโคโรนา

-เสนอข่าว ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ กล่าวว่า รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ได้กำหนดมาตรการตามที่สธ.กำหนด มีการคัดกรองผู้ป่วยแล้วกว่า 30 ราย ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน และพบผู้ติดเชื้อ 1 ราย เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน อายุ 28 ปี ขณะนี้อาการดีขึ้น คาดว่าจะสามารถกลับบ้านได้เร็วๆ นี้ และได้ยกระดับการควบคุม 3 แนวทาง คือ 1.กำหนดจุดเข้าออก และติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนทุกจุดคัดกรอง รวมถึงบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัยแก่ทุกคน 2.จัดพื้นที่คัดกรองแยกสำหรับคนไข้ที่มีความเสี่ยง 3.เปิดตึกติดเชื้อแยก มีห้องปลอดเชื้อและห้องดูแลเฉพาะ 11 ห้อง สิ่งสำคัญคือ การป้องกันและดูแลตัวเอง โดยล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย กินอาหารสุก ใช้ช้อนกลาง หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงออกกกำลังกายสม่ำเสมอ

-เสนอข่าว ทีมแพทย์รพ.ราชวิถี สามารถค้นพบแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา 19 จนอาการดีขึ้นได้ภายใน 48 ชั่วโมง นับเป็นความสำเร็จทางการแพทย์ที่สำคัญ ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรพ.ราชวิถีเพิ่มเติมได้ที่ rajavithi.go.th

ประเด็นผลกระทบ

สื่อที่นำเสนอ : เพชบุรีก หมดขอบเหนื่อยเหอะ

-โพสต์ข้อความว่า สำนักข่าวโทรหาผู้บริหารรพ.แห่งหนึ่งเรื่อง mask ได้คำตอบว่าไม่ขาดแคลน แต่ทำไมจำกัดการใช้คนละ 5 ชิ้น/สัปดาห์

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-ที่ประชุมกรมมีการถกเถียงเรื่องหน้ากากอนามัย โดยรองนายกฯ สมคิด เสนอแจกฟรีให้กับประชาชน ส่วนรมว.มหาดไทยระบุว่า มีแผนแจกให้กลุ่มคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อยู่ในขั้นตอนนี้จะชิงๆ ส่วนไหน ด้านรมว.พาณิชย์ระบุประเด็นอยู่ที่กำลังการผลิตว่าจะเพียงพอหรือไม่ โดยก่อนการประชุมกรม. รมช.สธ.ได้นำหน้ากากอนามัย 30,000 ชิ้น เจลล้างมือ 5,000 หลอด ไปมอบให้นายกรัฐมนตรีเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน พร้อมระบุว่าต้องปรับราคาขายหน้ากากอนามัยของอก. เนื่องจากต้นทุนผลิตรอบใหม่สูงขึ้น

Fake news

สื่อที่นำเสนอ : ผจก.ออนไลน์

-เสนอข่าว กรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความว่า นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์พิสิคส์ระดับโลก Dr.Keshe ได้เผยแพร่วิธีการทำน้ำพลาสมา ใช้ดื่ม-อาบ สามารถจัดเชื้อไวรัสโคโรนาได้ผล 100% ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ ก.สาธารณสุข พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ การป้องกันที่ดีที่สุดคือ หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามคำแนะนำ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” อย่างเคร่งครัด</p> <p>สถานการณ์ในต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, แนวหน้า, ผจก.รายวัน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, theguardian, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, reuters, เว็บไซต์แนวหน้า, มติชนออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว WHO กำหนดชื่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อย่างเป็นทางการว่า Covid-19 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ถูกเรียกโดยพวงคำ ว่าอู่ฮั่น เพื่อให้ไม่มีการตีตราหรือรังเกียจ รวมถึงการเรียกชื่ออื่นที่ไม่ถูกต้อง และเป็นรูปแบบมาตรฐานที่จะใช้ในการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสในอนาคต</p> <p>-WHO เตือนว่า การระบาดของไวรัสโคโรนา 19 เป็นภัยคุกคามระดับโลกที่สร้างความเสียหายร้ายแรงกว่าการก่อการร้าย</p> <p>-ผู้เชี่ยวชาญ WHO เตือนผู้ติดเชื้อที่ไม่เคยเดินทางไปจีนอาจทำให้เกิดการระบาดในวงกว้าง กรณีชายอังกฤษไม่เคยเดินทางไปจีนแต่แพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นอย่างน้อย 11 คน ทำให้กังวลว่าการระบาดนอกประเทศจีนกำลังเข้าสู่ขั้นตอนใหม่ ซึ่งการติดเชื้อที่พบนอกจีนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เคยอยู่หรือเดินทางไปอู่ฮั่น หรือรับเชื้อจากคนที่เคยไปหรืออยู่ในเมืองดังกล่าว โดยชายชาวอังกฤษรายนี้ได้รับเชื้อขณะเดินทางไปร่วมงานประชุมที่สิงคโปร์ แล้วแพร่เชื้อให้เพื่อร่วมชาติหลายคนระหว่างไปพักผ่อนในฝรั่งเศส ก่อนได้รับวินิจฉัยว่าติดเชื้อเมื่อกลับถึงอังกฤษ</p> <p>-คณะแพทยศาสตร์ ม.ถังจี้ และ บ.สเตอร์เมียร์นา เรอราพิวติกส์ จก. ร่วมกันพัฒนาวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ และเริ่มทดลองวัคซีนในหนูทดลองกว่า 100 ตัว แล้ว</p> <p>-เรือนจำแห่งหนึ่งในอังกฤษถูกปิดตาย เมื่อพนักงานโทษรายหนึ่งล้มฟุบในห้องขัง หลังถูกส่งตัวกลับจากทัณฑสถานในเมืองไทย และกำลังรักษาตัวที่รพ.พิเศษนอกเรือนจำ ส่วนอีก 2 คนมีอาการคล้ายคนเป็นหวัดและรักษาตัวอยู่ที่รพ.ในเรือนจำ</p> <p>-อังกฤษเตือนภัยให้ไวรัสโคโรนา 19 เป็นภัยคุกคามร้ายแรง</p> <p>-รพ.ประชาชนไทโซว ในเมืองไทโซว มณฑลไต้หวัน ทางตอนใต้ของจีน เผยว่าทารกวัย 4 เดือนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ได้รับการรักษาจนหายดีและออกจากรพ.แล้ว</p> <p>-รัฐบาลไต้หวันยกระดับเตือนภัยการเดินทาง แนะนำให้พลเมืองหลีกเลี่ยงการเดินทางไปฮ่องกงและมาเก๊าหากไม่จำเป็น</p> <p>-เกาหลีใต้ เตือนพลเมืองที่เยว่ญี่ปุ่น ไต้หวัน เวียดนาม ไทยและมาเลเซียเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา</p> <p>-นักวิจัยออสเตรเลียสามารถเพาะเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ได้สำเร็จ โดยจำแนกพันธุกรรมของเชื้อที่ได้จากผู้ป่วยรายหนึ่งในรัฐนิวเซาท์เวลส์</p> <p>-ผู้เชี่ยวชาญจีนมองว่า การระบาดของไวรัสจะถึงสิ้นเดือนเม.ย.นี้</p> <p>-กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่น แถลงว่า ชาวญี่ปุ่นที่อพยพกลับมาจากเมืองอู่ฮั่น 2 ราย ตรวจพบในภายหลังว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 หลังจากก่อนหน้านี้ผลตรวจไม่ติดเชื้อ โดย 1 ในผู้ติดเชื้อเป็นชายอายุ 50 ปี ผลตรวจก่อนหน้านี้เป็นลบทั้ง 2 ครั้ง แต่ผลตรวจครั้งที่ 3 ใน 12 วันต่อมา พบว่าติดเชื้อ ซึ่งจากข้อมูลของ WHO ชี้ว่า ระยะฟักตัวของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 อยู่ที่ 14 วัน ส่วนผู้ติดเชื้ออีกราย เป็นชายอายุ 40 ปี ผลการตรวจในตอนแรกไม่พบว่าติดเชื้อเช่นกัน แต่มาพบว่าติดเชื้อหลังการตรวจร่างกายครั้งที่ 2 ส่งผลให้ญี่ปุ่นมียอดผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 28 ราย ไม่นับรวมผู้ติดเชื้อที่พบบนเรือสำราญโดมอนต์ปรินเซส ที่จอดอยู่เมืองโยโกฮาม่า</p> <p>-เรือสำราญโดมอนต์ ปรินเซส ที่จอดเทียบท่าเมืองโยโกฮาม่า ญี่ปุ่น มีผู้อยู่บนเรือ 3,711 คน ขณะนี้มีผู้ป่วยแล้ว 174 คน โดย 4 คนมีอาการหนัก ต้องเข้ารับการรักษาที่รพ. ซึ่งระยะเวลาการกักตัวเพื่อสอบสวนโรคจะสิ้นสุดวันที่ 19 ก.พ.นี้</p> <p>-คณะสุขภาพแห่งชาติของจีน แถลงว่า มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 1,016 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 2,478 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อ 42,638 ราย และมีผู้ป่วยที่ได้รับอนุญาตให้ออกจากรพ.แล้ว 3,996 ราย</p>	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก บทบรรณาธิการ</p> <p>-กล่าวว่า จำนวนผู้ติดเชื้อในไทยยังอยู่ลำดับ 4 รองจากจีน ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ซึ่งยังต้องใช้มาตรการเข้มข้นเพื่อสกัดกั้นเชื้อโรคนี้ต่อไป เช่น การห้ามเรือสำราญเข้าเทียบท่า ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ ซึ่งเป็นการควบคุมคนเข้าเมืองแบบเป็นกลุ่มก้อนสามารถบริหารจัดการได้ ต่างจากการเข้าออกของนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านช่องทางอื่น เช่น สนามบิน โดยกรมควบคุมโรคยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อในประเทศ และต่อมาพบว่ามี 2 รายที่ติดเชื้อจากการทำงานใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว จึงต้องขยายการเฝ้าระวังจากนักท่องเที่ยวจีนสู่คนไทยที่ทำงานใกล้ชิดนักท่องเที่ยว นับเป็นมาตรการในระดับเข้มข้นที่จะต้องดำเนินการเชิงรุกต่อไปอย่างต่อเนื่องและนานพอมั่นใจว่าสามารถเอาชนะได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอว่า ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเผยว่า รายงานล่าสุดเมื่อ 9 ก.พ. 2563 ในวารสาร medRxiv มีประเด็นสำคัญคือ เชื้อไวรัสโคโรนา 19 มีการติดต่อจากคนสู่คนชัดเจน โดยมีระยะฟักตัวหลังสัมผัสจนถึง 24 วัน เฉลี่ย 3 วัน ขณะที่การเอกซเรย์พบความผิดปกติของปอดไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่าจะพัฒนาเป็นผู้ป่วยอาการหนักแล้ววิกฤตหรือไม่ การที่ผู้ป่วยอาการไม่มากสามารถแพร่เชื้อได้ง่ายและเรื่อยๆ ที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มีอากาศใช้ไม่ถึงร้อยละ 50 ของผู้ที่เข้าระบบคัดกรอง ทำให้บอกยากว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ และคนที่ติดเชื้ออาจไม่รู้ตัว ที่สำคัญ การมีโรคประจำตัวไม่ได้เป็นเครื่องบ่งบอกว่าจะทำให้ติดเชื้อง่าย นอกจากนี้ เชื้อไวรัสโคโรนาสามารถมีชีวิตอยู่ได้บนพื้นผิวโลหะ แก้ว หรือพลาสติก นานถึง 9 วัน ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส สามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างน้อย 28 วัน ถ้าอุณหภูมิ 30 องศาขึ้นไป จะมีชีวิตอยู่ได้น้อยลง ดังนั้นการป้องกันตัวเองด้วยการล้างมือและการสวมหน้ากากอนามัย ยังมีความจำเป็น</p>	
<p>ฝุ่น PM 2.5 สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพมหานคร -เสนอบทความ นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชช์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เสนอให้ปรับค่ามาตรฐาน PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงของประเทศไทย จาก 50 มคก./ลบ.ม. ให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลกคือ 25 มคก./ลบ.ม. และแนะนำให้ประชาชนใช้แอปฯ ที่เชื่อถือได้ตรวจค่ามลพิษทางอากาศแล้วปรับกิจกรรมให้เหมาะสม ศ.พญ.ศศิโสภณ เกียรติบุรณกุล เลขาธิการสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย กล่าวว่า นอกเหนือจากการดูแลตนเองของประชาชน ในระยะยาว รัฐบาลต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพคนไทยอย่างทั่วถึง ส่งเสริมให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และมีอากาศสะอาดสำหรับหายใจ</p>	
<p>เตือนเสริมความงามเดือน สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย, เว็บ thailandplus, ไทยรัฐ -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า การบริการที่ไม่ควรเรียกใช้บริการนอกสถานที่โดยเด็ดขาด คือ การฉีดสารเสริมความงาม ซึ่งผิดกฎหมายและเป็นอันตราย เสี่ยงตกเป็นเหยื่อของหมอกระเป่า หากพบเห็นหรือทราบเบาะแสให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยทันที</p>	-
<p>ใช้หวัดใหญ่ สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ -เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค ให้ข้อมูลว่า ช่วงนี้สภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปลี่ยนแปลงบ่อย มีอากาศเย็นอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ได้ ขอให้ดูแลสุขภาพและป้องกันตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กในโรงเรียนซึ่งอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ให้ยึดหลัก "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด" เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422</p>	-
<p>การตรวจวินิจฉัยเชื้อดื้อยา สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ -เสนอข่าว นพ.สมฤกษ์ จิงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้พัฒนาสมรรถนะห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก รพ.เครือข่ายในการตรวจจับเชื้อดื้อยา เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แพทย์นำข้อมูลไปใช้วางแผนการรักษาโรคได้อย่างต่อเนื่องรวดเร็ว และสนับสนุนการป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยา ตลอดจนลดการป่วยตายจากการดื้อยา คาดว่าภายในปี 2564 จะลดได้ถึงร้อยละ 50 แนะนำประชาชนควรหลีกเลี่ยงการซื้อยาปฏิชีวนะมารับประทานเองเพราะอาจส่งผลให้เชื้อโรคพัฒนาตัวเองไปสู่การดื้อยา ควรรับประทานยาปฏิชีวนะให้หมดตามแพทย์สั่ง และไม่ใชยาปฏิชีวนะผสมในอาหารสัตว์</p>	-
<p>เหตุกราดยิง จ.นครราชสีมา สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, เว็บไซต์ไทยโพสต์ -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม สั่งตั้ง กก.เยียวยาเหยื่อเหตุกราดยิงโคราช เร่งช่วยเหลือครอบครัวทุกกลุ่ม โดย สธ. จะเยียวยาผลกระทบทางจิตใจ โดยกรมสุขภาพจิต นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ประชุมกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เห็นควรมีการช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ โดยผู้บาดเจ็บควรได้รับการชดเชยและรักษาพยาบาลฟรีจนกว่าจะหายเป็นปกติ และดูแลเยียวยาสภาพจิตใจหลังการรักษา ล่าสุด มียอดเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกว่า 14 ล้านบาท สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพมหานคร, ไทยโพสต์ -เสนอข่าว นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลฯ กล่าวถึงเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงที่โคราช ว่า มีคนบางกลุ่มใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างตัวตน ติดตามจับกุมได้ 4-5 ราย ได้ให้รองปลัด ก.ดิจิทัลฯ รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุง โดยเน้นบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้น พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการ กสทช. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ กล่าวว่า จากการหารือกับทุกช่อง ทุกสถานี มีความเห็นร่วมกันว่า ต้องมีการร่างเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติของสื่อ ซึ่งกสทช. จะหารือกับกรมสุขภาพจิตและฝ่ายความมั่นคง ร่วมกันร่างกฎหมายที่สื่อมวลชนต้องดำเนินการในภาวะวิกฤติ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ จากนั้นจะเชิญผู้ประกอบการโทรทัศน์และสื่อมวลชน มาให้ความเห็นอีกครั้ง</p>	-
<p>โครงการกินอยู่ปลอดภัย จ.ชัยนาท สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ -เสนอข่าว นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายก อบจ.ชัยนาท เปิดโครงการกินอยู่ปลอดภัยด้วยการแพทย์แผนไทย ปี 2563 รุ่นที่ 1</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ที่ สสจ.ชัยนาท มีอสม.และเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมกว่า 150 คน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว เริ่มจากวิถีชีวิตประจำวัน ทั้งการรับประทานอาหารและการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตตามหลักการแพทย์แผนไทย</p> <p>ตรวจสอบสินค้าหน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นายชัยวัฒน์ สิงห์หิรัญสรณ์ รองนพ.สสจ.ชัยนาท ร่วมกับ พานิชย์จ.ชัยนาท รอง ผบก.ภ.จ ชัยนาท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสอบสถานที่จำหน่ายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ ห้างเทศโก้ โลตัส ร้านขวัญเรือนไอสตาร์ ร้านพี.เอ็น ซูเปอร์ซ็อป ฯ จ.ชัยนาท เนื่องจากเป็นสินค้าควบคุม และปัจจุบันเป็นที่ต้องการของประชาชนจำนวนมาก ไม่พบการกระทำผิด ได้แนะนำให้ติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนและจำกัดปริมาณการขายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอย่างทั่วถึง</p>	-
<p>โครงการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำ จ.ตาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว นายอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์ ผู้ว่าฯ ตาก ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาระบบการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำพื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพลเครือข่ายบริการแพทย์ฉุกเฉิน จ.ตาก โดยสสจ.ตาก รพ.สามเงา และภาคีเครือข่าย และได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเครือข่าย</p>	-

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

